



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๘ ตำแหน่ง รวม ๓๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ และตำแหน่ง ภารโรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร มีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยพิจารณาตามอัตรว่างประกอบด้วยความเป็นเร่งด่วนของแต่ละตำแหน่งเป็นสำคัญ โดยจะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการจ้างก่อนวันทำสัญญาจ้าง

๔. การเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการเลือกสรรคนใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ ชื่นทะพินค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
(แนบท้ายประกาศ อบจ.นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์)  
ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ รหัส ๐๖

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖-๐๐๒	นายรัตน์ จันทร์เอี่ยม	
๒	๐๖-๐๐๓	นายพรรษา แก้วรัตน์	
๓	๐๖-๐๐๔	นายซัชชัย เงินงาม	

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ภารโรง รหัส ๐๘

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๘-๐๐๑	นายอำนาจ ปัญญาทิพย์	
๒	๐๘-๐๐๒	นายสิทธิชัย เอมเกษม	

กำหนดการรายงานตัวแสดงความจำนงเสนอชื่อต่อ ก.จ.จ.นครสวรรค์  
เพื่อขอความเห็นชอบการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์)  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ตำแหน่ง	ประเภท/ตำแหน่ง	ลำดับที่ให้มารายงานตัว แสดงความจำนง	หมายเหตุ
	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>		
๐๖	พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ	ลำดับที่ ๑	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวแสดงความจำนง ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗
๐๘	ภารโรง	ลำดับที่ ๑	เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นครสวรรค์